

Người mẹ hiền của trẻ thơ



Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời chào cô ạ

Cô mỉm cười thật tươi!

Đó là những tiếng chào rộn ràng cất lên trước thềm cửa lớp 1A4 mỗi buổi sớm mai. Sáng nào cũng vậy, mỗi khi các bạn nhỏ học sinh đến lớp đều reo vang khi nhìn thấy cô Thảo và chạy ồa tới, sà vào lòng ôm cô như bầy chim sẻ non ríu rít bên mẹ.

Cô giáo Đỗ Thị Phương Thảo là giáo viên có nhiều năm giảng dạy lớp Một của trường Tiểu học Gia Thụy. Cô nhận được sự tin nhiệm của rất nhiều lớp phụ huynh học sinh. Bằng tình yêu trẻ, sự say mê, tâm huyết với nghề giáo, cô Thảo không ngừng say mê, tận tụy với công việc trồng người. Lựa chọn kiên tâm nhất

của cô khi tốt nghiệp cấp 3 chính là gắn bó với nghề Sư phạm bởi tình yêu với những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Và trong suốt quá trình học tập tại ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, cô luôn say mê với giảng đường, với những bài giảng nghiệp vụ sư phạm... Chính nhờ nỗ lực học tập mà cô giáo Phương Thảo đã tốt nghiệp thủ khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội khoá 7 với thành tích thực tập sư phạm xuất sắc. Đặc biệt, cô còn vinh dự được kết nạp Đảng từ khi còn là sinh viên trường Sư phạm.

Đến nay, với 21 năm trong nghề, cô luôn là một nhà giáo đầy tâm huyết và dành nhiều tình yêu thương với biết bao thế hệ học trò. Những thành tích trong ngành của cô theo mỗi năm học ngày càng dày thêm. Tiêu biểu trong đó là giải Nhì Giáo viên giỏi cấp Quận năm 2014-2015, giải Nhì bài giảng E-learning cấp thành phố năm 2016. Không chỉ giữ vững thành tích là một giáo viên giỏi, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, cô còn nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2011 - 2012, 2014 - 2015, 2019 - 2020. Cô đã từng được nhận giải C – Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm 2026... Rất nhiều thành tích đáng tự hào mà cô giáo Phương Thảo đã đạt được trong sự nghiệp trồng người của mình, nhưng hơn tất cả, đó chính là sự tin yêu, tôn trọng của biết bao lớp học sinh và phụ huynh luôn dành lòng biết ơn, trân quý khi nhắc đến cô giáo Phương Thảo.

Cô Thảo có phương pháp giảng dạy rất khoa học. Học sinh của cô không chỉ được bồi đắp vững vàng về kiến thức, tự tin về các kỹ năng mềm mà còn rất ngoan ngoãn, nề nếp tốt. Với mỗi lứa học trò, cô đều không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, gần gũi, khích lệ các con vươn lên. Cô nhìn nhận thấy từng ưu – nhược của mỗi bạn học sinh trong lớp để từ đó có định hướng dìu dắt, uốn nắn các con. Ngay cả khi trong lớp có trường hợp học sinh chậm tiếp thu, nhận thức kém, phải theo học diện học sinh hoà nhập, cô Phương Thảo cũng vẫn luôn sát sao, đồng hành, động viên, kèm cặp con tiến bộ mỗi ngày. Đã có biết bao mệt nhọc, suy tư, biết bao buổi trưa cô trần trụi để tìm ra phương pháp dạy hiệu quả cho các con học sinh.

Cô giáo Phương Thảo đã có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng các con học sinh diện khuyết tật học hòa nhập. Năm học này, lớp 1A4 của cô cũng có một học trò như vậy, em Nguyễn Hà Linh Anh – một cô bé giàu nghị lực. Hình ảnh cô Thảo kiên nhẫn uốn nắn cho con từng nét chữ, dạy con cách nói chuyện, giao tiếp, hướng dẫn con một số kỹ năng tự phục vụ cần thiết... thực sự là những hình ảnh đẹp. Niềm vui của cô giáo là ngày ngày được nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, tiến bộ của Linh Anh, mỗi giờ trưa nhìn thấy cô học trò bé nhỏ biết tự xúc cơm. Đó quả là niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị mà vô cùng đáng trân quý của mỗi nhà giáo. Đến tận bây giờ cô giáo vẫn nhớ như in từng đặc điểm của mỗi

cô cậu học trò đặc biệt ấy từ sở thích đến tính cách, đến những thói quen nhỏ thường ngày. Điều đó cho thấy cô giáo đã quan tâm, yêu thương các con như thế nào.



Cô giáo Phương Thảo bên học trò kém may mắn của mình

Cô Phương Thảo luôn thấu hiểu: Trẻ thơ chính là tương lai của đất nước. Mỗi đứa trẻ sinh ra được ấp ủ biết bao tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, của cả một đại gia đình và còn mang cả kì vọng về một tương lai tươi sáng. Và mái trường tiểu học Gia Thụy, cũng như bao mái trường khác, chính là nơi chấp cánh ước mơ cho mỗi đứa trẻ, cho các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con mỗi ngày, cùng thầy cô đồng hành trên mỗi chặng đường cùng con khôn lớn. Nụ cười trẻ thơ, niềm vui con trẻ, ngắm nhìn con lớn lên mỗi ngày, thêm một chút hiểu biết, một chút tự tin, một chút trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc vô ngần của bố mẹ và cả của các thầy cô giáo nhà trường. Thành tích con đạt được sau mỗi năm học chính là những điểm mốc đánh dấu cho sự lớn lên của con và cũng là điểm mốc cho thời gian điềm trên mái đầu cô thầy. Thầy cô không chỉ tận tụy dạy dỗ các con học sinh đến với bầu trời tri thức, với nền móng đạo đức cho nhân cách con người mà còn hết lòng chăm sóc cho những mầm non mỗi ngày thêm lớn khôn.



Cô giáo Phương Thảo mỗi ngày trên bục giảng cùng các con học trò thân yêu

Song song với công việc chuyên môn vững vàng của mình, cô Phương Thảo còn là một Đảng viên, Đoàn viên tích cực của Chi Bộ và Công Đoàn nhà trường. Cô luôn là người chèo chu trong mọi công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò của chủ nhiệm UBKT Ban chấp hành Công Đoàn trường luôn được chu toàn. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động công đoàn nhà trường, luôn là người có mặt sớm, ra về trễ, chỉ mong chu đáo được mọi việc, việc chung còn lo lắng hơn cả việc riêng mình. Các chị em đồng nghiệp trong nhà trường rất quý mến cô giáo Phương Thảo, như người chị, người em gái thân thiết. Cô giáo trẻ tài năng ấy đã thật xuất sắc khi đạt giải Nhất Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Và với tấm lòng nhân hậu của mình, cô giáo Phương Thảo còn tích cực tham gia các phong trào từ thiện, các đợt hiến máu nhân đạo mà như cô chia sẻ thì “cho đi là còn mãi”. Tính đến nay, cô Thảo đã 4 lần tham gia hiến máu nhân đạo – một nghĩa cử thật cao đẹp.





*Cô giáo Phương Thảo – Đạt Giải Nhất
Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019*



*Tích cực tham gia các Hội thi
do Liên đoàn lao động quận Long Biên tổ chức*



Tích cực hưởng ứng phong trào Hiến máu tình nguyện

“Cô giáo Phương Thảo” là cái tên gọi yêu thương mà biết bao phụ huynh đều thốt lên đầy trân trọng. Từ lớp học của cô cất lên bao tiếng cười trẻ thơ, bao niềm vui tuổi học trò rộn ràng. Những măng non hạnh phúc đang ngày ngày lớn lên dưới bàn tay vun vén của những người thầy, người cô như cô Phương Thảo. Cô chính là người chắp đôi cánh ước mơ cho mỗi học sinh, dù đó là học sinh có tố chất được bồi dưỡng hay là những học sinh còn non nớt, cần sự đồng hành riêng biệt. Cảm ơn cô, người thầy của tri thức, người mẹ hiền của tình yêu thương. Kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm đẹp thêm cho nghề ươm mầm cao quý.